

THUYẾT ĐỊA-LÝ CÓ HAY KHÔNG ?

Ở Lạng-sơn người ta vừa đào
thấy một ngôi mộ kết bô
thành tượng

Nguyễn thành-phố Lạng-sơn muốn mở mang rộng thêm ra nên (1940) đã mời tháng đá có yết-thi và dâng lên bệ thờ công chúng biết nhưng ai có phân-mộ ở các khoảng đất xung quanh tỉnh lỵ như Tam-thanh, Nhị-thanh, Chư-Tên, Vạn-miền, Đông-kim, Đông-trần, Nà-kèo... Na giấy đều phải bốc tuỵển đi nơi khác. Từ khi lĩnh ý ra tới giờ đã có một số người tự bốc lấy thuyền đi chỗ khác rất nhiều. Có những mộ vô thừa nhận sau khi xét ban, ngày nào thành phố Lạng-sơn cũng cho nhà pha ra bốc họ và mỗi họ xướng cốt đều cho vào một cái lọ rồi mang cất lảng cả ở đất nghĩa trang của hội hợp-thiên Pô-mô. Hôm mới đây, tại khoảng đất Na-giây (thuộc phố Abattoir) ngay bên cạnh nghĩa địa này về bên tay trái ở chân núi Đèo-giang, mấy người nhà pha đã đào thấy một ngôi mộ kết, cốt rất lạ lùng, ngôi mộ này đắp lại và trên mặt mộ này còn thấy một cái vòng hoa sắt mới nguyên do người ở xa lên thăm vào kỳ Thanh-minh (tháng bảy) đặt ở đó.

cũng đến xem rất đông. Ai thấy đều ngạc nhiên và nói rằng, lại có rất nhiều thấy tượng Khảo đến lấy không giấy tờ yàng cuốn ở xướng về làm thuốc. Sau khi không lấy được nên đến bần ngôi mộ đó, thành phố đã cho mấy người nhà pha nhốt nhanh đi, hai bộ vào một cái lọ và mang sang cái lảng chung tại đó nghĩa trang của hội Hợp-thiên Pô-mô. Theo môn địa lý xưa thì người ta cho là ngôi mộ ấy đã kết là vì được địa thế rất tốt: đất gối lên sườn núi Đèo-giang bình như một con ruông vàng phủ phục đáng trước mặt cơ sở kỹ-kỹ bảo vệ và trông thẳng vào núi Pô-mô về ba ngọn núi lên như cái giá đỡ, bên là bệ, hữu có hai quả núi tròn tực là là long, hữu hổ. Ngôi mộ ấy chôn ở chân núi lại có hai sườn núi hai bên chạy hàng từ trên cao chạy xuống non tựa hồ như hai cái tay nâng con lỵ. Vậy thuyết địa lý có hay không? Các nhà khoa học đi tận thứ nghiên cứu xem sao?

CHOCOLAT NESTLE

Chàng những là đó để trang miệng gái, mà nó cũng là một món ăn bổ khỏe



CHOCOLAT NESTLE

CLINIQUE PELLERIN 93, Rue Pellerin DOCTEUR TRAN-V-ĐỒ Téléphone: 20.912

QUAKER OATS advertisement with images of a man and a woman, and text describing the benefits of the product.

KUÂN 1938 advertisement for a car, listing specifications and contact information.

CLINIQUE MEDICALE advertisement for Dr. Phan-Tân-Thiệt, listing services and location.

Manuel de l'infirmier advertisement for Nguyễn-Văn-Khai, a manual for nurses.

Phong Văn-Biến-Sự Phan-v-Thiệt advertisement for a school or training center.

Muôn bán advertisement listing various items for sale.

CUỘC XỔ SỞ ĐÔNG-PHÁP advertisement for a lottery, including prize lists and terms.

DOCTEUR NG.-TÂN-ĐỒ-M advertisement for a doctor, listing services and contact information.

Notice regarding a lottery draw on October 15, 1938, with details on prizes and terms.

